



ประกาศเทศบาลตำบลพลวง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุ่งตาคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลพลวง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ทุ่งตาคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 708,000 บาท (เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)
ราคากลางเป็นเงิน 692,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่
ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบลพลวง
- 2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลพลวงเชื่อถือ
- 4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาตั้งแต่ 500,000.- บาท ขึ้นไปกับ
เทศบาลตำบลพลวง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาล
ตำบลพลวงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ

/ ว่าเป็นคู่....

ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคล หรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยให้ติดต่อกับกองช่างเทศบาลตำบลพลวงโดยตรง หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ จะถือว่าผู้ซื้อแบบรายนั้น ได้รับทราบสถานที่และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน จำนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตำบลพลวง ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง และในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง ระหว่างวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pluangcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3930-9282 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย อิงชนร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง